

Thiên Thần của Hiện Diện và Thái dương Thiên Thần

(The Angel of Presence & the Solar Angel)

Bài sau đây được trích từ một webinar của Thầy Hiệu trưởng, trong đó thầy giải thích sự khác nhau giữa Thái dương Thiên Thần và Thiên Thần của Hiện Diện, một khái niệm 'khó' với người học đạo. Ngoài ra, còn có Thiên thần Bảo Hộ (Guardian Angel), và ở một bài khác tôi sẽ trích dịch. Hi vọng nó sẽ giúp ích các bạn đang học QU.

Tôi sẽ cho bạn một định nghĩa về Thiên Thần của Hiện Diện như tôi hiểu.

Thái dương Thiên Thần là một Thực Thể Vĩ đại đã được huấn luyện trên Sirius. Ngài vốn là con người trong một thái dương hệ trước đây, và trú xứ tự nhiên của Ngài là trên cõi cảm dục vũ trụ. Ngài 'rơi' xuống cõi Dĩ Thái vũ trụ, và giữ một vị trí ở đó, có thể là trên cõi Bồ đề, là những gì mà dường như chúng ta được cho biết.

THE SEVEN CREATIVE HIERARCHIES IN ACTIVE PLANETARY EXPRESSION

THE SEVEN STATES OF BEING—UNDER KARMIC LAW	Nos. Down	Ray	Name	Sign	Energy	Comments	Nos. Up
	6	I	Divine Flames Divine Lives	1. <i>Leo</i> Planet—Sun Colour—Orange	Parashakti Supreme energy	Fire—Air Logic Plane	7
	7	II	Divine Builders Conferring soul (C.F. 605) Burning sons of desire	2. <i>Virgo</i> Planet—Jupiter Colour—Blue	Krivashakti Materialising ideal	Ether Monadic Plane	6
	8	III	Lesser Builders Conferring form (C.F. 605) The triple flowers	3. <i>Libra</i> Planet—Saturn Colour—Green	Jnanashakti Force of mind	Water Atomic Plane	5
	9	IV	Human Hierarchy The Initiates Lords of Sacrifice	4. <i>Scorpio</i> Planet—Mercury Colour—Yellow	Mantrikashakti The WORD made flesh. Speech	Solar Angels Agnishvatas Buddhic	4
	10	V	Human Personality The Crocodiles Makara, the mystery	5. <i>Capricorn</i> Planet—Venus Colour—Indigo	Ichhashakti Will to manifest	Fire Mental Plane	3
	11	VI	Lunar Lords Sacrificial Fires (C.F. 378)	6. <i>Sagittarius</i> Planet—Mars Colour—Red	Kundalinishakti Energy of matter Form	Water Astral Plane	2
	12	VII	Elemental lives The Basket of Nourishment. The Blinded Lives	7. <i>Aquarius</i> Planet—Moon Colour—Violet	None	Earth	1

NOTE: Much in this chart may seem obscure and even erroneous. For instance:
 a. Sagittarius coming between Capricorn and Aquarius. This is a temporary emphasis and will change in another world cycle. This is one of the mysteries revealed at Initiation.
 b. The inactivity of the five Hierarchies who are out of incarnation, having achieved liberation, is only on the lower planes.

Biểu đồ trên trích từ Esoteric Astrology, trang 35, viết về 12 Huyền Giai Sáng Tạo, và ở dòng thứ 4 của Huyền Giai Sáng Tạo thứ 4, bạn thấy Solar Angels, Cõi Bồ đề.

Vâng, đó là cỏi Bồ đề, cỏi Dĩ Thái Vũ trụ, và Thái dương Thiên Thần sau khi được huấn luyện trở về Ngài sẽ chiếm một vị trí ở đây, qua đó Ngài có thể phụng sự.

Và bây giờ là điều thú vị. Có thể, các Thái dương Thiên Thần không thể xuống thấp hơn cỏi dĩ thái vũ trụ, và đây là nơi mà câu mantram cổ đại xuất hiện: “*Sau khi thâm nhập toàn vũ trụ này với một phần bé nhỏ của ta, ta vẫn nguyên vẹn*”. Và bây giờ Ngài phóng chiếu một phần của Ngài vào cỏi thượng trí, vào chất liệu Thượng Trí, để tạo ra Hoa Sen Chân Ngã của một cá thể. Làm thế nào điều này diễn ra? Ta không biết được. Nhưng Ngài có thể tách một phần nhỏ của Ngài ra vào cỏi Thượng Trí, và thông qua mảnh bé nhỏ đó ý thức được trên cỏi thượng trí, và Ngài vẫn ở đó với tư cách là Thiên thần của Hiện diện.

Vâng, đó là cách mà tôi hiểu về Thiên Thần của Hiện Diện, tạm thời như thế cho đến khi tôi đính chính lại nếu tôi thấy rằng tôi không đúng. *Thiên thần của Hiện diện* trên thực tế là một mảnh của Thái dương Thiên Thần được phóng chiếu vào cơ thể vật chất dày đặc của Hành Tinh Thượng đế, vào cỏi Thượng trí, tạo ra Nhân Thể hay Hoa Sen Chân Ngã. Và Ngài vẫn ở đó với con người, và về sau sẽ giới thiệu y với Chân thần của y khi đã đến lúc, do đó mới có tên ‘*Thiên thần của Hiện diện*’, vì Chân thần là Sự Hiện Diện. Tôi hi vọng tôi đã giải thích phần nào rõ ràng cho bạn.

Ta có thể suy ngẫm về sự phóng chiếu của Thái dương Thiên Thần và sự thu nhỏ lại của Ngài, vì nếu *toàn bộ* Thái dương Thiên Thần đứng phía sau Hoa Sen Chân Ngã thì Hoa Sen Chân Ngã không thể chịu nổi hết sức mạnh của Ngài. Và chúng ta hãy nhớ Chân sư DK nói một cách hài hước, “Này, hãy dừng lại, đừng kêu gọi Linh hồn của bạn suốt. Linh hồn của bạn còn có những việc riêng để làm trên các cỏi giới cao hơn 😊”. Các Ngài luôn phải giải quyết vấn đề này, vấn đề kia, và các Ngài là “Linh hồn đang nhìn xuống” (downward gazing soul), và theo một nghĩa nào đó, các Ngài giám sát điểm đạo đồ tương lai đang trong quá trình phát triển v.v. Nhưng các Ngài cũng phải được tự do để theo đuổi các hoạt động của riêng các Ngài trên các cỏi giới cao hơn.

Trong chùng mực liên quan đến Thiên Thần của Hiện Diện, Ngài hòa trộn với phần tâm thức đến từ Chân thần, và giữ vị trí của Ngài trên cỏi Thượng Trí. Do đó, tâm thức Chân ngã ở đây là sự pha trộn giữa ‘nhận thức’¹ (awareness) của Chân thần chúng ta, tất nhiên đã giảm đi nhiều, và những gì mà Thái dương Thiên Thần phóng chiếu vào đó. Chúng hòa trộn với nhau, và đó là những gì chúng ta có về *tâm thức Chân ngã* trên cỏi thượng trí. Chúng ta, với tư cách Chân thần, vẫn tham gia vào quá trình này, và Thái dương Thiên Thần cũng có một Chân thần khác. Nhưng

¹ Với Chân thần thì thầy MDR dùng từ *awareness* thay vì *consciousness*

theo một cách nào đó, đây là một nhận thức sai lạc, vì chỉ có một Chân thần trong tất cả vũ trụ. Nhưng có sự phân hoá bề ngoài (apparent differentiations), và đó là phạm vi hay lãnh vực (sphere) Chân thần khác mà Thái dương Thiên Thần hoạt động thông qua đó. Nhưng tia phóng chiếu của Ngài hòa lẫn ở trung tâm của Hoa Sen Chân Ngã và cung cấp cho chúng ta tâm thức cao hơn của chúng ta.

Tôi đã cung cấp cho bạn những gì mà tôi nghĩ tốt nhất vào thời điểm này, và tôi luôn nhận ra rằng tôi có thể sai, và nếu tôi sai, tôi sẽ sửa chữa.